



ประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดูล้างของหลวงที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ด้วย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดูล้างชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ ชั้น ๒ ตึกด้านหน้า ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สิ่งของตามประกาศนี้ จะทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

๒. ผู้มีความประสงค์เสนอราคาประมูล ติดต่อขอทราบรายละเอียดในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ ชั้น ๒ ตึกด้านหน้า ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดให้ ลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ นาฬิกา เอกสารที่ใช้ ประกอบในการเสนอราคา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้

๓. ผู้เสนอราคาซื้อพัสดุดี จะต้องชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่ได้เสนอราคาประมูลจึงจะสามารถขนย้ายพัสดุไปได้ เจ้าหน้าที่การเงินของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน และต้องขนย้ายพัสดุกายใน ๓ วัน ถ้าไม่ขนย้ายตามระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะรับพัสดุดังกล่าวไว้ เพื่อนำไปขายทอดตลาดใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมปรนให้ก็ได้

๔. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาซื้อแต่ไม่ได้ตรวจสอบสภาพพัสดุ ให้ถือว่าทราบและยอมรับใน รายละเอียดและสภาพของพัสดุที่จะจำหน่ายในครั้งแล้ว

๕. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ จำนวน ๗๔ รายการ ให้เสนอราคาแบบ เหมารวม โดยผู้เสนอราคาคนแรกจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินขั้นต่ำตั้งแต่ ๖๗๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ขึ้นไป และผู้ประมูลราคารายถัดไปต้องเสนอราคาสูงขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า ๒๐ บาท

๖. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุนี้ เสียก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดยังไม่เป็นที่พอใจในกรณีเช่นนี้ผู้ที่เสนอราคาประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์เสนอราคาประมูลพัสดุของทางราชการ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔


พลตำรวจตรี

(ชูชาติ โชคสถาพร)

ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓


บัญชีสิ่งของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ ของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓
 แบบทำยประกาศขายทอดตลาด ลงวันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง เริ่มต้น(บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑๗	เครื่อง	๑๗๐	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)	๑	เครื่อง	๒๐	
๓	เครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์	๒๑	เครื่อง	๒๑๐	
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	๒	เครื่อง	๒๐	
๕	เครื่องประมวลผล(HARDDISK)	๘	เครื่อง	๘๐	
๖	ศูนย์สื่อสารแบบเคลื่อนที่(ชุดตรวจโทรศัพท์)	๑	เครื่อง	๒๐	
๗	กล้องถ่ายรูป	๑๖	ตัว	๘๐	
๘	ขาตั้งกล้อง	๒	อัน	๑๐	
๙	เครื่องโทรสาร Fax	๑	เครื่อง	๑๐	
๑๐	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย	๕	เครื่อง	๕๐	
พัสดุสิ่งของหลวงชำรุด จำนวน ๗๔ รายการ มูลค่ารวมเงินทั้งสิ้น(หกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				๖๗๐	

พ.ต.อ.หญิง  ประธานกรรมการ
 (เรวดี วรรณโพธิ์กลาง)

พ.ต.ท.  กรรมการ
 (ทองศักดิ์ มินโฮสง)

ร.ต.อ.หญิง  กรรมการ
 (เพลินจิต สุทธิมนตรี)

ร.ต.ท.หญิง  กรรมการ
 (พรวิมล ลมชิด)